



ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกให้บรรจุ  
เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตามที่ได้มีการประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๖ อัตรา บัดนี้ การรับสมัครและการประเมินขั้นต้นโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามรายชื่อในประกาศ ได้ศึกษาข้อความตามประกาศ โดยละเอียด และเข้ารับการสอบข้อเขียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภกร บัวสาย)

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

**เอกสารแนบท้ายประกาศ**  
**รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน**  
**และกำหนดการสอบข้อเขียน**  
**กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา**

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ได้พิจารณาประสบการณ์ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครจากใบสมัครและข้อเขียนแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่แนบมาพร้อมใบสมัครของผู้สมัครแล้ว ผลการพิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและกำหนดการสอบข้อเขียน ดังนี้

**๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน**

**๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน**

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ
๑	๐๑๐๐๑	นางสาวพัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์
๒	๐๑๐๐๒	ว่าที่ร้อยตรี ชัยชนะ กุลวรจิต
๓	๐๑๐๐๓	นางสาวศิริรินทร์ทิพย์ สุขล้อม
๔	๐๑๐๐๔	นางสาวรัตติกาล มุลศรี

**๒. สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์**

**๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเงินอุดหนุน**

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ
๑	๐๒๐๐๑	นางสาวธิดารัตน์ พรหมคำ
๒	๐๒๐๐๒	นางสาวพัชรี เพ็ชรไชย์
๓	๐๒๐๐๓	นางสาววิลาวัลย์ เครือวงศ์

**๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**๓.๑ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และบริหารโครงการวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาครู**

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ
๑	๐๓๐๐๑	นายภูมิ เพ็ญตระกูล

กำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ)  
ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานแสดง  
ตนในการเข้าห้องสอบ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

กสศ. มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ทางเว็บไซต์ [www.eef.or.th](http://www.eef.or.th) ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศต่างๆ อย่างใกล้ชิด